

ชื่อเรื่อง	: สตรีกับการเป็นผู้นำ กรณีศึกษาสตรีคริสตจักร ประสภกิตติคุณ
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	: อาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธ์
วันที่อนุมัติผลงาน	: 13 สิงหาคม 2552
จำนวนหน้า	: 61 หน้า
คำสำคัญ	: ผู้นำ / บทบาท

#### บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเรื่อง "สตรีกับการเป็นผู้นำ กรณีศึกษาสตรีคริสตจักรประสภกิตติคุณ" ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 บทดังนี้

**บทที่ 1** กล่าวถึง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของสตรีคริสตจักรประสภกิตติคุณทำไมไม่กล้าก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำทั้งๆที่ในปัจจุบันสังคมไทยยอมรับสตรีมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อเป็นกำลังใจและกระตุ้นให้สตรีคริสตจักรประสภกิตติคุณ มีความมั่นใจในการก้าวไปเป็นผู้นำ โดยยึดแบบอย่างการรับใช้ของเดโบราห์ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือสตรีคริสตจักรมีความมั่นใจมากขึ้น ในการรับใช้บทบาท การเป็นผู้นำ โดยจะศึกษาจาก ชีวิตของเดโบราห์ ตามขอบเขตการศึกษา

**บทที่ 2** เป็นการศึกษาชีวิตของเดโบราห์ ทั้งชีวิตส่วนตัว ทั้งบทบาทการเป็นผู้นำของเดโบราห์ ว่าสมัยนั้น ผู้หญิงมีข้อจำกัดมากมาย ทั้งทางด้านสิทธิและเสรีภาพ ในการดำเนินชีวิต ไม่มีการยอมรับผู้หญิง แต่เดโบราห์ กลับเป็นที่ยอมรับของ ทั้งพระเจ้าและคนอิสราเอล โดยศึกษาวัฒนธรรมของชนชาติยิวและข้อกำหนดสิทธิสตรีในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและศึกษาเกี่ยวกับบทบาทสตรีในสังคมไทยในด้านต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และในปัจจุบัน ได้มีการยอมรับสตรี มากขึ้น ทั้งทางด้านกฎหมาย และแนวทางในการปฏิบัติ

บทที่ 3 เป็นการศึกษาประวัติของคริสตจักรประสภกิตติคุณ และบทบาทและการรับใช้ของสตรีในคริสตจักรฯตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสตรีได้รับใช้พระเจ้า ในด้านการเป็นผู้ ปรนนิบัติ และด้านการเป็นผู้ตามที่ดี และเป็นการสรุปคำสัมภาษณ์ คณะกรรมการสตรีคริสตจักรประสภกิตติคุณ

บทที่ 4 เป็นการสรุปผลการศึกษาสตรีคริสตจักรประสภกิตติคุณกับการเป็นผู้นำ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบกับ บทบาทการเป็นผู้นำของเดโบราห์ มีหลายอย่าง ที่เป็นความเหมือน ระหว่างนางเดโบราห์ และสตรีคริสตจักรประสภกิตติคุณ คือ มีความรู้ มีความสามารถ ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเหมือนกัน แต่เดโบราห์ อยู่ในสังคม ที่ถูกจำกัด สิทธิและเสรีภาพ ในการดำเนินชีวิตมากกว่า ซึ่งในสมัยเดโบราห์ ผู้หญิงไม่เป็นที่ยอมรับ แต่เดโบราห์ กลับเป็นที่ยอมรับในตอนนั้น ส่วนในสังคมไทยในปัจจุบัน สตรี เป็นที่ยอมรับ มีโอกาส เท่าเทียมกับผู้ชาย ทั้งตามกฎหมายและในการปฏิบัติจริง

บทที่ 5 เป็นบทสรุปบทบาทของเดโบราห์ในด้านการเป็นผู้นำท่ามกลางข้อจำกัดทางวัฒนธรรมยิว แต่เธอสามารถเป็นผู้นำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เธอสามารถเป็นผู้นำผู้ชายได้ ในสภาวะคับขัน และแบบอย่างการรับใช้ของเดโบราห์ สามารถ หนุนใจ และกระตุ้นให้สตรีคริสตจักรประสภกิตติคุณ มีความความมั่นใจ ในการรับใช้ ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น